

Số 433 /PGD&ĐT

Hiệp Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo
dục chính trị và công tác học sinh năm
học 2017-2018

Kính gửi: -Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Thực hiện công văn số 740/SGDDĐT-CTHSSV ngày 25/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018 như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 13/1/2015 của Huyện ủy Hiệp Hòa về thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 8/8/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh. Tiếp tục tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh.

3. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, TDTT tạo sân chơi bổ ích, nhằm thu hút học sinh tham gia.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 09-KH/TU ngày 9/9/2016; chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần V -2018 (Trang web cuộc thi <http://hocyalamthecobac.vn>); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông” trong các hoạt động dạy, học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (<http://www.hochiminh.vn>) tới giáo viên và học sinh để nghiên cứu, học tập và làm theo Bác.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt. Quy định cụ thể việc học sinh trực tiếp tham gia lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Các nhà trường thực hiện thống nhất việc treo khẩu hiệu; thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ (Tiết chào cờ đầu tuần, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn...).

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015-2020 và nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên, có hiệu quả trong các nhà trường. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức cho học sinh tham quan các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện như: *Nhà truyền thống ATKII, nhà bia nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Hiệp Hòa, xóm Đỏ làng Vân Xuyên, nội Đổng Mú(xã Hoàng Vân); đình Xuân Biều (xã Xuân Cẩm); đình Lô Hạnh (xã Đông Lô); lăng Dinh Hương (xã Đức Thắng); lăng họ Ngô (xã Thái Sơn).* Các đơn vị, nhà trường xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức cho học sinh đọc, tọa đàm, viết thu hoạch, sinh hoạt ngoại khóa... về các cuốn hồi ký của các chiến sỹ cách mạng, nhật ký của các anh hùng liệt sỹ...

Phòng GD&ĐT phối hợp với Huyện đoàn Hiệp Hòa ký công tác phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động Đội năm học 2017-2018.

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học 2017-2018; thực hiện nghi lễ và hát quốc ca đúng nhạc và lời trong các giờ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức.

Các trường tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Các trường tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ địa phương, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quyên góp, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình cách mạng tại địa phương.

2. Công tác quản lý học sinh

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, giáo dục học sinh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp nhà trường- gia đình- xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Phối hợp tổ chức các hoạt động quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng điện thoại di động, khai thác thông tin trên Internet đảm bảo thiết thực, có văn hóa. Nghiêm cấm học sinh quay, phát tán các clip, thông tin có nội dung không lành mạnh trên internet và các phương tiện truyền thông... Tăng cường các biện pháp quản lý, tuyên truyền, giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường, trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh...

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.

Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6).

Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh lớp 9 bằng nhiều hoạt động phù hợp.

Tùy theo điều kiện thực tế các nhà trường triển khai việc mặc đồng phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Chủ động phối hợp với chính quyền, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn. Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc phổ biến, tổ chức hoạt động hè cho học .

Tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động Đội cho học sinh, nhằm thu hút học sinh tham gia vào các sân chơi bổ ích, phát triển giáo dục toàn diện trong nhà trường; phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và quản lý học sinh.

3. Một số hoạt động chính và các cuộc thi trong năm học 2017-2018

3.1. Tổ chức các Cuộc thi, Hội thi

- Cuộc thi trực tuyến “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V-2018;

- Cuộc thi “Giao thông học đường” dành cho học sinh THCS; “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên, học sinh cấp THCS.

- Hội thi "Tìm hiểu về đạo đức, lối sống của Bác Hồ" năm học 2017-2018.

3.1. Một số hoạt động phối hợp trong năm học

- Phối hợp với Công huyện Hiệp Hòa tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh

- Phối hợp với Huyện đoàn triển khai chương trình phối hợp công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017-2018; kiểm tra công tác Đội (tháng 4 năm 2018)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các trường Tiểu học, THCS căn cứ văn bản của PGD&ĐT tích hợp nội dung giáo dục vào một số kế hoạch của Đội, của nhà trường đảm bảo hợp lý.

2. Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT khi có yêu cầu.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018, yêu cầu các nhà trường triển khai thực hiện /.

Nơi nhận:

- Lưu VT;

Bản điện tử:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- CV phòng GD&ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Văn Nghị

